

BỮA CƠM TÂN NIÊN

DO HỘI NGƯỜI VIỆT TỶ NẠN CAO NIÊN MÜNCHEN TỔ CHỨC

(Tổ chức từ 15 giờ đến 21 giờ tại Hội Trường nhà thờ Christus Kirche, Dom-Pedro-Platz 5, 80637 München)

BTCN Tường thuật

Khi các Đồng Hương vừa bước vào cửa Hội-trường để ủng hộ BỮA CƠM TÂN NIÊN, thì gặp ngay tấm bảng lớn "CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH". Trên bảng có ghi những chi tiết về mục đích tổ chức để kêu gọi tình thân yểm trợ cho việc xây dựng một tượng đài thuyền nhân tại cảng Hamburg Đức Quốc. (coi trang 29)

Bữa Cơm Tân Niên do HNVTNCN/ München tổ chức ngày hôm nay 9 tháng 2-2008, nhằm gây quỹ yểm trợ việc xây dựng một tượng đài kỷ niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại cảng Hamburg, để tri ân chính quyền và nhân dân Đức đã mở rộng tấm lòng nhân ái, mà trên 11.000 người Việt đã được tàu Cap Anamur cứu vớt trong cơn nguy khốn. Cũng như để nói cho du khách khắp năm châu ghé qua cảng này, cùng các thế hệ tiếp nối biết rõ : *Những người tỵ-nạn chúng ta là ai, từ đâu đến, nhờ ai và vì sao lại ở nơi này.* Thực ra Bữa Cơm còn có sự cộng tác chặt chẽ, của các thành viên thuộc hội xây dựng tượng đài Hamburg tại München.

Khi được khuyến khích và nhận nhiệm vụ do Hội ủy thác, Ban Tổ chức đã vận động và phối hợp mọi sự giúp đỡ, để chuẩn bị cả mấy tháng cuối năm 2007 và suốt tháng giêng 2008.

Những Hội-viên trẻ năng động và có phương tiện, thì lẫn xả vào công việc nặng, giao dịch và tạo dựng ngoại cảnh, phổ biến trước cộng-đồng, thân hữu. Những Hội-Viên lớn tuổi dù chân yếu tay mềm, nhưng cũng đóng những vai trò hết sức quan trọng, trong việc kêu gọi và kết hợp với các Đồng-Hương thiện nguyện, để chuẩn bị phân ẩm thực lớn lao, cung cấp cho số thực khách lên đến mấy trăm Đồng Hương và quan khách.

Theo chương trình được phổ biến thì Bữa Cơm Tân Niên bắt đầu từ 15 đến 21 giờ 30, nhưng từ 10 giờ sáng, những người đảm trách các phần việc được giao phó, đã ai việc nấy, kể đến chuẩn bị hội-trường, người đi chợ nước, chợ thực phẩm, hay bánh trái, ở nhiều địa chỉ khắp quanh thành phố, nơi tư gia của những vị thiện nguyện đã bỏ rất nhiều thì giờ, công sức và cả tiền bạc, để chuẩn bị những món ăn đậm tình quê hương và đặc biệt cho ngày Tết dân tộc...

12 giờ trưa mọi thứ được tập trung tại Hội-trường. Việc trang trí, sắp-xếp bàn ghế, là việc gấp phải hoàn tất trong hai tiếng đồng hồ.

Song song lúc đó các quây bên bếp cánh phải sân khấu gồm: Quây bánh mì thịt của cô Xuân Hương, có cô Bích Hợp tiếp tay nướng những mẻ bánh mì

thơm phức. Quây bún bò của ông bà Sinh/Trang. Quây Cháo-lòng và Hủ-tú của bà Khải (có cả các cháu và bà Thanh-Tùng phụ giúp).

Lúc việc xếp đặt tạm ổn định, song khi nổi cháo lòng và nổi nước-lèo hủ-tú gân sôi, thì bếp bị cúp điện, làm cho nhiều người lo lắng, may mà sớm tìm ra nút cầu chì, để mở cho có điện lại.

Nơi một dãy dài các quây hàng phía cuối Hội trường, bán đủ các thứ bánh, xôi, chè, đồ nhậu, bia và nước v.v, cần nhiều người phục vụ suốt thời gian, gồm có bà Đào phu nhân ông Tú-Trinh, ông bà Nguyễn-Văn-Toàn và cháu Linh, các anh chị Ngọc, Lâm, Lý, Vũ, Lộc+Bình... cùng các lão-niên trong hội như bác Nguyễn-thị-Tu, bác Huỳnh-thị-Kiểm, bác Huỳnh-thị-Khiêm, bác Nguyễn-thị-Lê, bác Trần-thị-Chang... tiếp tay suốt buổi trong quây hàng, không thua gì các anh chị em giới trẻ.

Phía trong hội trường phụ, cụ Đặng-văn-Nghiêm khiêm tốn với một cái bàn nhỏ, để được trầm tĩnh coi chỉ tay đoán vận đầu xuân. Bà Lý-Dung, ông Phạm-Văn-Kiểm mở hai quây, bán sách trong kho tàng các tác phẩm văn-hóa Việt, Bà Nguyễn-thị-thu-Trinh cùng các cháu mở quây bán băng đĩa nhạc. Anh Tân-Miên mở quây hót-tóc được nhiều người chiếu cố, bà Thanh-Hương mở quây Bàu Cua Cá Cọp, cho mọi người thử thời vận...

Riêng quây do bà Nguyễn-quí-Đại và bà Lê-Phi-Bằng đảm trách thật nhẹ nhàng, trấn gân cửa ra vào, chỉ với một chiếc bàn, nhưng lại đông khách và có số thu lớn nhất trong ngày, vì ai ai cũng phải ghé qua quây, để mua phiếu ăn uống...

Trong những dẫn thân ở mọi phần việc trong ngày, xin đặc biệt cảm ơn người thanh niên trẻ, cháu NGUYỄN QUÍ HY, không chính thức đảm trách phần việc nào, nhưng vì nhiệt tình với tất cả, từ chuyên chở, trang trí, sắp xếp hội-trường đến vận chuyển đồ ăn thức uống, nên dù giữa lúc mùa đông, cháu vẫn đỡ mồ hôi không ngừng.

15 giờ hội trường mở cửa, nhìn thấy các đồng hương tấp nập đến dự, đã khiến mọi người quên mệt, nò

nụ cười, vui vẻ lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Sau này niềm an ủi lại lớn thêm, khi ông Trần-Tú-Trình trong ban tổ chức, người mà lúc nào cũng bận rộn, lo phối hợp và yểm trợ các quầy hàng, thông báo là đã nhín thì giò, chen chân quanh hội-trường nhiều lần, ghi nhận được số khách đến dự vào khoảng 700 người. *(vượt xa dự đoán, vì trong cộng-đồng Người Việt tại München còn có hai địa điểm khác, cũng tổ chức mừng xuân Mậu-Tý cùng ngày).*

Khách đến dự mỗi lúc một đông, hội-trường không còn đủ ghế, khiến nhiều người phải đứng, hay ghé ngồi chung chỗ.

Nhìn những đồng hương đứng chật lối đi, hay chia nhau từng cạnh ghế, dù ai nấy vẫn vui vẻ, nhưng ban tổ chức thì vội trao đổi, nhìn nhận sự thiếu sót.

Việc thiếu chỗ ngồi còn là một trong những lý do chính, khiến thực phẩm bán ế, nhất là những món ăn nóng có nước, như hủ-tíu, cháo lòng, bún bò có nhiều người muốn ăn, nhưng vì không có chỗ ngồi nên không thể ăn được.

Cũng vì thực phẩm còn lại nhiều, nên số tiền lời không mấy khả quan, so với dự trù bán hết thức ăn.

Trước giờ khai mạc, một màn ảnh lớn được dựng trên sân khấu, để chiếu phim về buổi lễ khánh thành Tượng Đài Thuyền Nhân ở Troisdorf.

Cuốn phim được nhiều người khen là chiếu đúng lúc, lúc mà mọi người đến đây với tâm tình của người Tỵ Nạn, nên đều xúc động khi xem lại, những hình ảnh được thu gom khá đầy đủ, về cả những hy vọng trào nước mắt, khi được Cap Anamour vớt, trên những hải trình gian nan, sóng gió và tuyệt vọng giữa biển rộng bao la...

18 giờ chính thức khai mạc với đoàn múa lân của vò-đường Karate München. MC Hoàng-Thị-Doãn giới thiệu BCH Hội Cao Niên và các Hội-viên Hội xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Hamburg tại München.

Sau lời chào mừng quan khách và nói lên ý nghĩa về Bữa Com Tân Niên của ông Hội-trưởng, Hội Cao Niên Nguyễn-Quý-Cường, cả hội trường đã bùng sáng pháo bông bà vang tiếng hát Ly-ruợu-mừng.

Tiếp theo là phân biểu diễn võ thuật của hai võ đường Karate và Vovinam München được giới trẻ hoan hô nhiệt liệt. Phần văn-nghệ tự phát, được nhiều Đồng Hương tham gia đàn hát giúp vui, như Sĩ Sáng, Lý Dung, đôi song ca Minh-Tơ Phi-Bằng, cháu Tường-Linh với cây Guitare v.v. Những bài hát mang ý xuân và quê hương, được hoan hô nhiệt liệt. Nhất là cô Ngọc-Huệ đã phải hát nhiều bản mà khán giả vẫn còn yêu cầu, nhưng phải nhường cho

các ca sĩ Caraoke trở tài, nên đành hện vào các dịp sinh hoạt khác của cộng-đồng.

Không khí ngày mừng xuân thật vui, khung cảnh ấm cúng càng thêm ấm cúng, vì Hội-trường hơi chật. Nếu xét về tinh thần của một ngày hội Tân Niên trong cộng-đồng, được đồng-hương hưởng ứng đông đảo, đến độ muốn đi một vòng để quan sát, hay tìm gặp chào hỏi những người thân quen, cũng phải mất nhiều thì giờ chen chân mà đi, quả là một điều rất khích lệ.

Quá 23 giờ, người có bốn phận tắt đèn khóa cửa, những tưởng mình là người cuối cùng ra về, nhưng khi lái chiếc Mercedes hai bánh, mà bóng đèn trước cứ lập lòe lúc sáng lúc tắt, ra tới đầu đường thì gặp toán những quý vị ở lại quét dọn và xếp bàn xếp ghế, gồm ông Nguyễn-Vinh-Tường, ông Lê-Khắc-Sinh, ông Huỳnh-Hồng-Tăng và cháu Nguyễn-Quý-Hy... nên đã xuống xe dắt bộ, đi chung ra tới trạm U Bahn mới chia tay để quý vị trên đón chuyến xe khuya về nhà. *(Hình trên: Dọn dẹp sau cùng)*



Sau Bữa Com Tân Niên, Ban Tổ Chức và Hội nhìn nhận là đã có những thiếu sót không thể tránh, dù được các Đồng-hương chấp nhận, nhưng cần xem đó là những kinh nghiệm quý báu đối với Ban Tổ Chức, nhất là về việc chỗ ngồi cần được quan tâm đầy đủ, nếu Hội Cao Niên còn có cơ hội tổ chức những buổi sinh hoạt tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên với nhận xét chung về việc tổ chức, thì Bữa Com Tân Niên quả là một kỳ công, do các lão-Niên và các thành viên của Hội xây dựng tượng đài Hamburg tại München để xướng. Nhưng kết quả thành công mang ý nghĩa tinh thần, lại là của tất cả Cộng Đồng Người Việt Tỵ-Nạn tại München, đã lẫn xả vào việc tổ chức, bằng cả công sức lẫn tiền bạc và sự tham-dự nhiệt tình của đông đảo Đồng-Hương, để yểm trợ thiết thực cho việc xây dựng một tượng đài Thuyền Nhân tại Hamburg.

Hoan hô Cộng-Đồng, hoan hô Ban Tổ Chức và hoan hô tất cả những người đã bỏ nhiều công, của và ủng hộ Bữa Com Tân Niên Mậu-Tý 2008 này. Tuy phải khép mình trong chật chội, nhưng chính sự khép mình này đã chứng tỏ sự mở rộng tấm lòng của mọi người, vì Cộng-Đồng và với Cộng-Đồng nơi đất khách. Thật quý hóa thay ! Quý hóa thay !

Bản Tin Cao Niên



HỘI NGƯỜI VIỆT TỰ NẠN CAO NIÊN MÜNCHEN – BAYERN

TỔNG KẾT VÀ CẢM ƠN

Sự tiếp tay Bữa Com Tân Niên gây quỹ yểm trợ việc xây Tượng Đài Thuyền Nhân tại Hamburg

1- CHI :

Âm thanh (anh Chức)	400 €
Bánh trái, ly, muống... (Chị Đào)	566 €
Bánh mì (chị Hương)	100 €
Bún bò Huế (anh chị Xinh)	110 €
Hủ tiếu, cháo lòng (chị Khải)	450 €
Bảo hiểm, thực phẩm...(Ô. Trinh)	302 €
<u>Bia, nước suối (anh Toàn)</u>	<u>340 €</u>
Halle	490 €
Cộng :	2758 €

2- THU :

- **PHIẾU ĂN** (chị Hoa, chị Kim To) **3280 €**

- ỦNG HỘ TÀI CHÁNH :

Chùa Tâm giác	100 €
Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình	100 €
Ông Kiểm, Tủ sách Khởi hành	80 €
Ly Dung (quầy sách)	100 €
Hót tóc (anh Tân Miên)	100€
Bói vận mạng (ông Nghiễm)	145€
VOVINAM (anh Cử)	100€
KamYi	100 €
Lớp võ anh Thức	50 €
Cửa hàng Châu Á/ Trudering	50 €
Gđ. Nguyễn văn Vũ/ Thu Trinh	100 €
Ông/Bà Vũ Khánh Nhạ	50 €
Gđ. Trương thị Quang	50 €
Anh Rong	45 €
Bác Lan	20€
Bác Tư	15 €
Bà Nguyễn thị Thủy	10€
Bà Nguyễn thị Cúc	10 €
Bà Bảy	5 €
Anh Chị Bình/Thoa	20 €
Bà Lâm thị Hà	20 €
Tiền lời bầu ,cua, tôm ,cá	30 €
Hoàn lại Châu Á 15 bánh chưng	60 €
Bia dư và vỏ chai	120 €
Anh chị Hữu-Dũng/Phi	50 €
Ấn danh	198 €
Cộng :	1728 €

3- TỔNG CỘNG THU :

3280 € (phiếu ăn) + 1728 € (ủng hộ) = 5008 €

4- **SAI BIỆT LỜI : 5008 € - 2758 € = 2250 €**

5- AN NHÂN ỦNG HỘ THỨC ĂN BÁNH TRÁI

Gx Nữ Vương Hòa Bình	Rượu
Bà Nguyễn-thị-Sanh	Bánh da lợn
Ôb. Nguyễn Văn Đệ	10 chai Glühwein
Anh Dũng/chị Nguyễn	Bánh cuốn, chè trôi nước
Chị Huệ (Tân Nam)	<i>bán vốn 100 bánh cam, chả lụa</i>
Anh Tiến	In bích chương lớn
Anh chị Bùi Văn Ngọc	In tờ phổ biến
Bác Hiếu	Bánh bao chỉ
Anh chị Thảo/ Chương	Chè bông cau
Chị Tô/anh Bằng	Bánh chuối nướng
Chị Hoa/anh Đại	Bánh phồng tôm
Chị Lý/anh Lâm	Gỏi cuốn
Anh chị Trang /Sinh	Bánh bột-lọc
Chị Lan/anh Ngọc	Chân gà hầm tàu xì
Chị Hương/ anh Minh	Bánh xu xê
Chị Bình/ anh Lộc	Bánh da lợn
Chị Kiệm	Bánh cam
Anh Thịnh	10 đôn chả lụa
Chị Thu Hương	Bánh Su-sê
Hai anh Sơn/anh Long	Bánh tiêu/cháo quẩy
Gđ HV Trần-tú-Trinh/bà Đào	Bánh ích
Orient shop.	Bán nước suối 1/2 giá
Gđ Ô. Hội-viên Mã Bé	Nước ngọt, nước suối
Ôb. HV Nguyễn Kim Định	Bánh giò
Bà HV Trần thị Chang	Bánh bèo
Bà HV Nguyễn thị Lệ	Com rượu , xôi vò
Bà HV Huỳnh thị Kiệm	Xôi vò, com rượu
Bà HV Nguyễn thị Chương	Chè thập cẩm
Cụ HV Lê thị Phú	Bánh dầy
Bà HV Huỳnh thị Khiêm	Bánh khoai mì/b.bò
Gđ Bà HV Hoàng thị Như	Bánh bò nướng
Bà HV Tạ thị Phím	5 chai Glühwein, Dưa chua
Ô. Huỳnh Hồng Tăng	Đồ trang trí cây mai, bao rác

.... Cùng rất nhiều Quý-vị mà chúng tôi không ghi nhận được hết, như các Vị đã bỏ thì giờ để phục vụ trong suốt thời gian tại các quầy hàng, chụp hình, quay phim; trang trí, dọn dẹp, đóng góp tiết mục văn nghệ, hay tiếp tay với Ban tổ chức, để giảm thiểu sự thiếu sót trong việc tổ chức.

Như đã công bố về mục đích gây quỹ, nên số tiền 2250 € ở mục 4, được chuyển hết đến Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại Hamburg.

TM Ban Tổ Chức

Hoàng-Thị-Doãn, Trần-Tú-Trinh, Đàm-Văn-Tiểu